

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY
Tại Hội nghị giao ban với bí thư đảng ủy các xã, thị trấn quý II/2019

Ngày 23 tháng 7 năm 2019, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban với bí thư đảng ủy các xã, thị trấn để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019. Sau khi nghe các ý kiến thảo luận tại Hội nghị, Thường trực Huyện ủy kết luận:

6 tháng đầu năm 2019, cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo kế hoạch, chương trình công tác đề ra, trọng tâm là các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ của người đứng đầu năm 2019 và đạt được kết quả khá trên các lĩnh vực.

Tuy nhiên, công tác lãnh đạo của cấp ủy, chỉ đạo điều hành của chính quyền trên một số lĩnh vực còn hạn chế như: Việc triển khai thực hiện các danh mục đầu tư xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ bản, cứng hóa đường bê tông xi măng theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh còn chậm. Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi lây lan nhanh gây thiệt hại lớn đối với ngành chăn nuôi. Một số xã, thị trấn chưa tập trung chỉ đạo giải quyết xử lý rác thải trên địa bàn. Công tác quản lý nhà nước về hành nghề y, dược tư nhân chưa được kiểm tra, xử lý thường xuyên; việc lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe cho người dân chưa thực hiện được. Công tác cải cách hành chính ở một số phòng chuyên môn và một số xã, thị trấn chưa tham mưu thực hiện quyết liệt. Tình trạng cán bộ, đảng viên sinh con lần 3 trở lên tiếp tục tăng. Tình hình an ninh chính trị trên một số mặt vẫn tiềm ẩn phức tạp... Chất lượng một số cuộc kiểm tra, giám sát ở cơ sở nhất là các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở chưa được nâng cao; công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm ở cơ sở có nhiều khó khăn. Việc chỉ đạo thực hiện rà soát, sắp xếp người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn, khu phố của một số đảng ủy xã, thị trấn còn thiếu chủ động và chậm so với kế hoạch. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Đề án số 06-ĐA/HU còn hạn chế, nhất là

sinh hoạt theo chuyên đề. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong các kỳ sinh hoạt cấp ủy ở một số đơn vị chưa sâu sắc. Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên ở chi bộ thôn, khu phố gặp nhiều khó khăn; tỷ lệ trưởng thôn, khu phố được kết nạp đảng chưa đạt kế hoạch đề ra. Công tác dân vận ở một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu chưa toàn diện, quá trình triển khai thực hiện một số nội dung chưa cụ thể. Công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội hiệu quả chưa rõ nét.

Những tháng cuối năm 2019, cùng với triển khai nhiệm vụ thường xuyên, Thường trực Huyện ủy yêu cầu các địa phương, các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 83-NQ/HU ngày 28/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ của người đứng đầu năm 2019. Đồng chí Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải kiểm soát chặt chẽ hoạt động của cơ quan, đơn vị và cán bộ thuộc quyền quản lý; duy trì nghiêm Quy chế làm việc, chế độ giao ban hằng tuần theo quy định.

2. Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện Kế hoạch số 47-KH/TU ngày 30/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

Đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng mới sáp nhập, hợp nhất; các chức danh đã thực hiện nhất thể hóa, cần tập trung chỉ đạo để sớm ổn định tổ chức, xác định rõ chức năng nhiệm vụ, mối quan hệ công tác; xây dựng quy chế làm việc và thường xuyên nắm tình hình hoạt động để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đối với các xã, thị trấn, thôn, khu phố đã đề nghị sáp nhập, cần tập trung chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện để thực hiện đảm bảo sớm ổn định tổ chức và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, nhất là việc bố trí, sắp xếp cán bộ để chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng và bầu cử trưởng, phó thôn nhiệm kỳ tới.

Tiếp tục chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách các xã, thị trấn sau khi bố trí, sắp xếp; từng bước bố trí, sắp xếp cán bộ khuyến nông, cán bộ thú y các xã, thị trấn cho phù hợp.

3. Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo việc tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 gắn với bầu cử trưởng, phó thôn, khu phố; chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội chi, đảng bộ cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XXII.

Triển khai tổ chức thực hiện Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay trên địa bàn huyện. Tiếp tục triển khai thực hiện các Quyết định về vị trí việc làm và cơ cấu công chức khối Đảng, đoàn thể huyện.

4. Thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tập trung kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp, cấp ủy viên cùng cấp, đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng đối với tổ chức cơ sở đảng thuộc thẩm quyền quản lý của cấp ủy.

5. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền. Triển khai thực hiện tốt hình thức công khai để nhân dân biết, góp ý và giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tăng cường đi cơ sở, tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe ý kiến phản ánh của nhân dân, kịp thời giải quyết những kiến nghị, đề xuất của nhân dân. Tổ chức tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và điển hình “Dân vận khéo” theo kế hoạch.

6. Chỉ đạo tổ chức sản xuất vụ Mùa năm 2019, vụ Đông năm 2020 đảm bảo kế hoạch; duy trì sản xuất tại cánh đồng mẫu, vùng sản xuất hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao. Tập trung cao phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, thủy sản. Đẩy nhanh tiến độ về đích nông thôn mới đối với 06 xã đăng ký về đích năm 2019 và triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm, bình chọn sản phẩm tham gia OCOP của tỉnh.

7. Thực hiện quyết liệt các biện pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2019. Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên và môi trường. Tăng cường kiểm tra, quản lý thu phí khai thác tài nguyên, chấm dứt tình trạng khai thác đất trái phép trên địa bàn. Tập trung xử lý rác thải và xây dựng bãi xử lý rác thải tại xã An Dương; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phân loại rác thải từ hộ gia đình.

8. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, giáo dục đại trà, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Đẩy mạnh các hoạt động nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, trước mắt cần tập trung tổ chức Lễ cầu siêu và khánh thành Đền thờ anh hùng liệt sĩ huyện đảm bảo trang trọng, tiết kiệm. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, hành nghề y dược. Điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019. Tiếp tục triển khai việc lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe cho người dân theo kế hoạch.

9. Triển khai đồng bộ các chủ trương, giải pháp củng cố quốc phòng, quân sự địa phương; đặc biệt rút kinh nghiệm trong công tác tuyển quân năm 2019. Tổ chức diễn tập Chiến đấu phòng thủ theo kế hoạch và tham mưu thực hiện tốt công tác quốc phòng năm 2019.

Tăng cường đấu tranh trấn áp các loại tội phạm; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, kiềm chế, không để tội phạm gia tăng; đẩy lùi nạn trộm cắp, cờ bạc, ma túy. Tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn; chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải, kiểm soát việc khai thác cát trái phép trên sông Thương (đoạn qua địa bàn huyện), xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

10. Nâng cao hiệu quả công tác cải cách tư pháp, hoạt động của lực lượng thực thi pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân. Tăng cường thanh tra, kiểm tra để phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị; tập trung phát hiện, xử lý các vụ việc liên quan đến tham nhũng, lãng phí. Chủ động nắm chắc tình hình có liên quan đến an ninh trật tự để giải quyết các vấn đề phức tạp trên địa bàn. Tập trung giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, xử lý dứt điểm các vụ việc mới phát sinh ngay từ cơ sở./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện,
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Huyện ủy, UBND huyện,
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện,
- Đảng ủy các xã, thị trấn,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

**T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Anh Hoàng